



ปทุมสาร

ศรีปทุมพล

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
Public Relations, Pibulsongkram Rajabhat University Tel / Fax 0 - 5526 - 7108 <http://www.psr.u.ac.th>

ฉบับที่ ๑๗๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒

การขึ้นแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด. ๙๐ และ ภ.ง.ด. ๙๑

งานการเงิน แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงอาจารย์ ข้าราชการ อาจารย์ประจำตามสัญญา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาทุกท่าน สามารถยื่นแบบเสียภาษี ภ.ง.ด.๙๐ และ ภ.ง.ด.๙๑ ประจำปีภาษี ๒๕๕๑ ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ไม่เกินวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒

และในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ประสานให้สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก มารับบริการตรวจแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และแนะนำการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต (ภ.ง.ด.๙๐, ๙๑) ในวันที่ ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ อาคารสารภี มรพส. ส่วนทะเลแก้ว จึงขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านที่มีความประสงค์จะยื่นแสดงรายการภาษีฯ ติดต่อใช้บริการได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

นักศึกษาภาษาไทย คคศ.จัดสัมมนาภาษาเพื่อการสื่อสารของสังคมวัยรุ่น
รศ.สุนีย์ สิบทุเดชะ วิทยากรพิเศษ เน้นผู้ใช้และผู้รับใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คคศ. ได้จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ภาษาเพื่อการสื่อสารของสังคมวัยรุ่น" โดยมี รศ.สุนีย์ สิบทุเดชะ เป็นวิทยากรให้ความรู้และความเข้าใจในคุณค่าของการใช้ภาษาไทย ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์ การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อมุ่งศึกษาการใช้ภาษาของกลุ่มวัยรุ่นที่ได้รับการบริโภคสื่อมวลชนต่าง ๆ เพราะวัยรุ่นในปัจจุบันก็คือผู้ใหญ่ในอนาคต ปัญหาใหญ่ของคนไทยในการใช้ภาษาผิดต้นเหตุมาจากกลุ่มบันเทิง การเมือง และสื่อ การแก้ไขปัญหา ภาษาไทยจึงเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขด่วน การเปลี่ยนแปลงทางภาษาของวัยรุ่นไทยไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งผิด แต่เป็นเรื่องของความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมมากกว่าศัพท์แสลงหรือคำเฉพาะกลุ่มต่างๆนั้นหากนำไปใช้เพื่อสื่อสารกันเองภายในกลุ่มเล็กๆ ก็คงไม่เสียหายเท่าใดนัก แต่หากอยู่สาธารณะหรือใช้สื่ออย่างทางการ การคุยกับผู้ใหญ่หรือในการเรียนนั้นก็ควรจะต้องใช้ภาษาไทยอย่างสุภาพและถูกต้องเท่านั้นผู้ใหญ่ พ่อ แม่ ครู อาจารย์ และบุคลากรสาธารณะต่างๆ ควรจะสอนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กด้วย มิเช่นนั้นจะโทษว่าเด็กยุคใหม่ทำให้ภาษาไทยวิบัติก็คงจะไม่ได้

ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาภาษาไทย จากการสัมมนาสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาดังนี้

ด้านที่ ๑ ผู้ใช้ภาษา (ผู้ส่งสาร) ควรใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร (การพูด การเขียน) ให้ถูกต้อง ตามหลักภาษา เช่นการเขียนสะกดคำ การออกเสียง รล คำควบกล้ำ

ด้านที่ ๒ ผู้รับภาษา (ครูภาษาไทย) ส่งเสริม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนตระหนักถึงในคุณค่าของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

รศ.สุนีย์ กล่าวว่ "ภาษาไทยเป็นภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย และยังเป็นภาษาที่มีความประณีตงดงาม เราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาไทยให้อยู่คู่กับคนไทยและประเทศไทยให้ยาวนานเท่านั้น"

นางสาทิชญา อินทรทัศน์ และ นางสาววาสิณี พิณชนะ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ / ๔๔ : ข่าว

มรท.พิบูลสงครามให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น ประชาชนสนใจทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ส่งเสริมรายได้

สถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้ ประสบปัญหาต่าง ๆ มากมายและมีผลกระทบต่อประชาชนทุกระดับ โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มรากหญ้าที่หาเช้ากินค่ำทำงานหาเงินได้ส่วนน้อย แต่ไม่พอกับค่าใช้จ่าย ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาทำไร่ ทำสวน ในการลงทุนแต่ละครั้งต้องใช้เงินจำนวนมาก ในการซื้อปุ๋ยยา วัสดุ อุปกรณ์ ในการเพาะปลูกต่าง ๆ ซึ่งราคาในปัจจุบันสูงมากจึงมีการสนับสนุน และมีโครงการให้รวมตัวกันทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ ไว้ใช้ในการทำเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยจะมีวิทยากรไปสอนในหมู่บ้าน และเมื่อทำเป็นแล้วก็สามารถขยายกลุ่มให้ใหญ่ขึ้น ผลิตใช้เอง และส่งจำหน่าย เพื่อเป็นการหารายได้เสริมอีกทาง

ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้มีการจัดฝึกอบรมบริการวิชาการให้แก่ผู้สนใจ และผู้ประกอบการอาชีพด้านเกษตรกรรม หลากหลายโครงการ อาทิเช่น โครงการเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่ โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพ โครงการปุ๋ยเคมีทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ จัดโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โครงการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นก็เพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกตำบล หมู่บ้าน ลดต้นทุนในการผลิตได้ระดับหนึ่ง ซึ่งผู้ที่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหรือได้ปฏิบัติจริง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพแทนการใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้

คุณทองใบ ภาแก้ว อายุ ๗๔ ปี กล่าวว่า "การทำปุ๋ยหมักชีวภาพได้ผลผลิตไม่ต่างจากการใช้ปุ๋ยเคมีและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้ที่ผ่านมา วิธีการทำก็ง่าย หาของได้จากสิ่งใกล้ๆ ตัว เช่น มูลสัตว์ แกลบดำ ขี้เสี้ยน รำข้าว เป็นต้น ทุกวันมิได้ผลผลิตดี ถึงรายได้จะไม่มากแต่ก็ช่วยลดต้นทุนครับ"

คุณสุมาลี ฤทธิ์อุดม อายุ ๔๑ ปี กล่าวว่า "การทำปุ๋ยหมักชีวภาพดีเพราะใช้สารที่ได้จากธรรมชาติไม่ได้สังเคราะห์ขึ้นมาและไม่สะสมในพืชผักต่างๆ ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ได้กำไรมากขึ้น ช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินให้ลดลงได้ และยังรู้สึกปลอดภัยกับตัวเองด้วย"

คุณชิต ภาแก้ว อายุ ๔๓ ปี กล่าวว่า "ผมทำไร่สับปะรด ปกติต้องใช้ปุ๋ยเคมี ถึงจะได้ผลผลิตที่ดีแต่ก็ใช้ค่าใช้จ่ายสูง เคยอยากลองทำปุ๋ยหมักชีวภาพ แต่กลัวได้ผลผลิตน้อย แต่พอมาอบรมที่มหาวิทยาลัยฯ ก็เลยได้รับความรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้น จึงได้ริเริ่มใช้ ตอนนี้มีเพื่อนบ้านมาขอสูตรไปทำบ้าง คิดว่าทำปุ๋ยหมักชีวภาพได้ประโยชน์หลายอย่างครับ"

นายชัยยะ สารคำ อายุ ๓๒ ปี กล่าวว่า "เพื่อนบ้านเคยมาอบรมที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ แล้วนำความรู้มาบอกต่อตัวเองจึงลองทำบ้าง ได้ผลดีมากครับ พืชผลมีความแข็งแรงมากขึ้น เหมือนมันมีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ ดินก็ดีครับ ที่บ้านผมยังเลี้ยงหมูไว้ด้วย ปุ๋ยหมักนี้ช่วยลดกลิ่นเหม็นได้ดี รวมทั้งขยะภายในบ้านด้วยครับ"

จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ทำหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนได้อย่างสมบูรณ์ สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มใส่ใจเรื่องสุขภาพของผู้บริโภคมากขึ้น ผลผลิตปลอดภัยได้รับความนิยมนมากขึ้นแม้ราคาจำหน่ายจะสูงกว่าพืชผักจากระบบการผลิตปกติ ความปลอดภัยต่อสุขภาพไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมต้นทุนการผลิตลดลง ปริมาณผลผลิตอยู่ในระดับที่น่าพอใจและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค เกษตรกรสามารถทำได้ด้วยตัวเอง สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกษตรกรที่ต้องการปฏิเสธสารเคมีนำจุลินทรีย์ในพื้นที่ หันมาทำเกษตรกรรม โดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพแพร่หลายมากขึ้น โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของทางด้านเกษตรของประเทศ ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน สามารถต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจของโลกที่กำลังประสบปัญหาอยู่ได้เป็นอย่างดี

